

# BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 559\* Năm 11/ 2022 \* Chúa nhật 18/12/ 2022

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

*là thư mục từ*

*Lm. Ernest Nguyễn Văn Hương*

**T**rong những ngày này không khí Giáng sinh lan tỏa nơi các xứ đạo : trang trí hang đá, nhà thờ lộng lẫy. Không những thế người ta cũng trang trí nhà cửa được sạch đẹp với đèn nến và dĩ nhiên có hang đá nữa. Người ta cũng trao cho nhau những thiệp mừng Giáng sinh cũng như những món quà Giáng sinh...

Những điều đó nói lên niềm vui Giáng sinh nhưng cũng có khi làm lu mờ các nhân vật liên hệ đến lễ Giáng sinh, đến việc Con Thiên Chúa làm người. Trong chúa nhật thứ 4 Mùa Vọng hôm nay Giáo hội qua bài Phúc Âm nhắc chúng ta nhớ đến Đức Maria : Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Bài Phúc Âm cũng nhắc luôn đến vai trò của thánh Giuse khi tiếp nhận Đức Maria : “ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy, và đón vợ về nhà”. Hai nhân vật quan trọng Đức Maria và Thánh Giuse làm theo lời Thiên thần truyền có nghĩa là làm theo lời Thiên Chúa truyền và như thế chương trình của Thiên Chúa được thực hiện.

Như thế việc Thiên Chúa xuống thế làm người cần có sự cộng tác của con người cũng như trong nhiều việc khác : Thiên Chúa cứu rỗi chúng ta cần có sự cộng tác của chúng ta. Thiên Chúa đến với con người hướng dẫn con đường đi về với Thiên Chúa. Thế nhưng Thiên Chúa cũng cần có sự cộng tác của chúng ta để mỗi người lên đường đi theo sự hướng dẫn của Con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô để được ơn cứu độ. Ai nghe lời Đức Giêsu Kitô thì được cứu độ ai không nghe, ai từ chối sẽ bị liệt vào nhóm những kẻ từ chối và chống đối Thiên Chúa : đó là những người bị luận phạt

Như thế lễ Giáng sinh không phải chỉ để mừng vui bên ngoài nhưng để mừng vui bên trong vì chúng ta, những người thực sự mừng lễ Giáng sinh là những người đi theo Đức Giêsu Kitô để được ơn cứu độ.



# TRANG SỐNG LỜI CHÚA

18/12/2022 CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG - A

## THIÊN CHÚA CẦN CON NGƯỜI

*“Này ông Giu-se, là con cháu Đa-vít, đừng ngại đón Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cucu mang là do Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia đã phán qua miệng ngôn sứ.” (Mt 1,20-22)*

**Suy niệm:** Giu-se khiêm tốn chấp nhận ý Chúa cách tế nhị và kín đáo làm sao! Ông đã được Thiên Chúa chọn gọi đi vào thực hiện chương trình Cứu độ của Con Chí ái của Người: Chấp nhận đón Ma-ri-a đã được mang thai “*bởi quyền năng Chúa Thánh Thần*” - Chấp nhận “*đặt tên cho con trẻ là Giê-su*” tức là chấp nhận vai trò “*làm cha*” người con ấy. Chúa cần con người! Giu-se can đảm và quảng đại biết bao! Chấp nhận để “*Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia đã phán qua miệng ngôn sứ.*”

**Mời Bạn** chiêm ngắm tâm tình và thái độ của Giu-se khi ông lắng nghe lời sứ thần loan báo. Trong cuộc sống, đã có những biến cố, những chọn lựa hay quyết định đòi bạn cũng phải can đảm chấp nhận tương tự như Giu-se không? Giờ đây nhớ lại, bạn có nghiệm ra rằng Chúa cũng ‘*cần đến bạn*’ để thực hiện chương trình của Ngài trên đời này, đời bạn không?

**Sống Lời Chúa:** Bạn tìm những dịp trong *ngày sống*, để thực hiện chương trình Chúa muốn ‘*nhờ bạn*’ hôm nay để công cuộc Cứu chuộc của Đức Giê-su mang lại lợi ích cho bạn, cho gia đình, giáo xứ và xã hội của bạn.

**Cầu nguyện:** *Chúa ơi, “Chúa cần con” nhưng con cũng rất cần Chúa để thực hiện thánh ý Chúa Cha! Ma-ra-na-tha! Xin Chúa mau đến!*



### ❖ **Phó tổng thư ký Thượng Hội Đồng Giám Mục: Nữ linh mục không phải là vấn đề bỏ ngỏ đối với Giáo Hội.**

Theo bản tin ngày 13 tháng 12, 2022 của hãng tin CNA, người phụ nữ có chức vụ cao nhất trong văn phòng tổng thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục đã nói rằng việc phong chức linh mục Công Giáo cho phụ nữ “không phải là một vấn đề bỏ ngỏ” vào thời điểm này.

Sơ Nathalie Becquart, người phục vụ với tư cách là phó tổng thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục về Tính Đồng Nghị đang diễn ra của Giáo hội, gần đây đã có tên trong danh sách 100 phụ nữ gây cảm hứng và có ảnh hưởng trên toàn thế giới của BBC.

Trong một bài báo đăng ngày 13 tháng 12, nữ tu người Pháp nói rằng có nhiều cách để phụ nữ phục vụ Giáo hội, nhưng thụ phong không phải là một giải pháp.

Nữ tu Becquart nói với BBC, “Đối với Giáo Hội Công Giáo tại thời điểm này, theo quan điểm chính thức, đó không phải là một vấn đề bỏ ngỏ”.

Nữ tu Becquart được trích dẫn trong một bản tin trình bày những câu chuyện về các cuộc phong chức không hợp lệ ở Hoa Kỳ cho các phụ nữ Công Giáo mặc lễ phục phụng vụ, trong đó một phụ nữ đã phát biểu: “Vụ tuyệt thông chỉ là một phần của cuộc hành trình”.

Trả lời về chủ đề của bài báo, nữ tu Becquart nói: “Không chỉ là vấn đề bạn cảm thấy mình được kêu gọi làm linh mục, mà còn luôn là sự thừa nhận rằng Giáo hội sẽ gọi bạn làm linh mục. Vì vậy, cảm giác hoặc quyết định cá nhân của bạn là không đủ.”

Bà nói: “Tôi nghĩ chúng ta cần mở rộng tầm nhìn của mình về Giáo hội. Có rất nhiều cách để phụ nữ phục vụ Giáo hội.”

Tài liệu làm việc gần đây nhất của Thượng hội đồng về tính đồng nghị được công bố vào tháng 10 cho biết nhiều báo cáo được đệ trình lên các nhà tổ chức thượng hội đồng đã yêu cầu phân định về “khả năng phụ nữ được đào tạo đầy đủ để rao giảng trong môi trường giáo xứ và chức phó tế cho phụ nữ”.

“Có nhiều ý kiến đa dạng hơn đã được bày tỏ về chủ đề truyền chức linh mục cho phụ nữ, điều mà một số báo cáo kêu gọi, trong khi những báo cáo khác coi

đó là một vấn đề đã đóng lại”, tài liệu làm việc cho Giai đoạn Lục địa của thượng hội đồng cho biết như thế.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng đã đề cập đến chủ đề phong chức cho phụ nữ gần đây trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí America.

Khi được yêu cầu trả lời cho một phụ nữ cảm thấy được mời gọi làm linh mục, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã trả lời một cách dứt khoát: “Và tại sao một phụ nữ không thể bước vào thừa tác vụ thụ phong? Đó là bởi vì nguyên tắc Phêrô không có chỗ cho điều đó.”

“Chiều kích thừa tác vụ, chúng ta có thể nói, là chiều kích của Giáo hội Phêrô. Tôi đang sử dụng một phạm trù của các nhà thần học. Nguyên tắc Phêrô là nguyên tắc thừa tác vụ”, Đức Giáo Hoàng nói thế.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói thêm rằng ngài tin rằng Giáo hội nên dành nhiều không gian hơn cho phụ nữ trong vai trò “quản trị”, lưu ý đến những bổ nhiệm mà ngài đã thực hiện trong việc quản trị Vatican và Hội đồng Kinh tế.

Đức Thánh Cha nói thêm, “Khi một người phụ nữ tham gia chính trị hoặc quản lý mọi thứ, nhìn chung họ sẽ làm tốt hơn. Nhiều nhà kinh tế là phụ nữ, và họ đang đổi mới nền kinh tế một cách xây dựng”.

Nữ tu Becquart là một ví dụ về vai trò lãnh đạo hành chính của nữ giới trong Giáo hội. Nữ tu người Pháp là người phụ nữ đầu tiên nắm giữ một vị trí cấp cao như vậy trong văn phòng tổng thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục.

Trước đó, nữ tu 53 tuổi thuộc Tu hội Xavières là điều phối viên chung của cuộc họp tiền Thượng Hội đồng Giám mục năm 2018 và từng là nữ giám đốc đầu tiên của dịch vụ truyền giáo toàn quốc cho giới trẻ và ơn gọi của Hội đồng Giám mục Pháp.

*Vu Van An13/Dec/2022*



**TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ**

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

**Lời Tri Ân:** Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho bếp ăn từ thiện và quỹ bác ái của Họ đạo. **Cô Hương:**1.000.000đ. **Anh Thành:** 100 usd. **Lê Ngọc Minh Châu:** 3.000.000đ.